

“เศรษฐกิจการเมืองเวียดนามอดีต : อนาคต”

ดร. เหยียนก๊กเวียน

ถาม : ทำไมคนจึงต้องหนีออกนอกประเทศเป็นจำนวนมาก

ตอบ : 1. เป็นผลต่อเนื่องมาจากสงคราม ผู้คนเหล่านี้ก่อนการเปลี่ยนแปลงมีชีวิตอยู่ด้วยการเกาะสังคม เมื่อหมดความช่วยเหลือก็อยู่ไม่ได้ ซึ่งปัญหาเกิดขึ้นในประเทศที่ยากจนทั่วโลก
2. กลุ่มคนที่หนีไปอีกประเทศหนึ่งคือ ชาวยิว (เวียดนามเชื้อสายจีน) ซึ่งต้องอยู่ระหว่างทางสองแห่งเมื่อเกิดสงครามระหว่างจีนกับเวียดนาม นอกจากนี้ยังได้รับการยุงโน้มน้าวจากวิทยุ บีบีซี เสียงอเมริกา ฯลฯ ให้หนีออกนอกประเทศและต้องสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือ
3. อีกประเภทหนึ่งเป็นพวกสายลับทางการเมือง ทั้งจากจีนและสหรัฐอเมริกา

ถาม : ทำไมต้องใช้กำลังทหารไปก่อสงครามในเขมร ขณะที่ประเทศที่ยากจนและยังต้องการการพัฒนา

ตอบ : เรื่องนี้ต้องดูประวัติศาสตร์ของ 3 ประเทศ อินโดจีนที่ถูกนักล่าเมืองขึ้นยึดครอง กัมพูชาและไทย

1945-54 ต่อสู้กับฝรั่งเศส ทหารเวียดนามเคยได้รับการขอร้องให้ไปช่วยงาน

1954 เมื่อฝรั่งเศสถอนตัวจากเขมร ทหารเวียดนามก็ถูกอ้างเช่นเดียวกัน

1954-70 เมื่อกัมพูชาเป็นประเทศเป็นกลาง เวียดนามไม่มีทหารอยู่เลย

1970 เมื่อสหรัฐอเมริกาหนุนให้ลอนนอลตั้งรัฐบาลของเจ้าสีหนุ เจ้าสีหนุเคยขอร้องให้เวียดนามช่วยต่อต้านลอนนอล

1975 เมื่อสหรัฐฯ ถอนตัวออกไปจากเขมร เวียดนามก็ได้ปฏิบัติในสิ่งเดียวกัน และในครั้งที่พลพคมีอำนาจ จีนได้ส่งทหารเข้าไปช่วย

1978 ภัยความช่วยเหลือของจีน เขมรได้รับอาวุธหนักและมีกำลังทหารเป็นแสนคน นอกจากนี้จีนยังส่งที่ปรึกษาทางทหารถึง 20,000 คนเข้าไป พลพคได้เบียดูทร-

* การตอบคำถามในรายการเดียวกัน

การทางภาคตะวันออกเฉียงใต้และทางภาคเหนือได้สร้างความกดดันต่อเวียดนาม ประเทศเขมรเองไม่พอใจนโยบายของพลพต และได้รวบรวมกำลังคนขึ้น เพื่อทำการต่อต้าน และครั้งหนึ่งที่เวียดนามได้รับการ ขอร้องเป็นครั้งที่ 3 และเมื่อใดที่ไม่มีอิทธิพลจากภายนอก (จีน - สหรัฐ ฯ) เมื่อเวียดนามก็จะถอนออกจาก กัมพูชา

สหประชาชาติเคยมีปฏิบัติการใด ๆ หรือไม่เมื่อฝรั่งเศสยึดครองเวียดนาม และเมื่อสหรัฐ ทั้งระบึกทำลายล้างเวียดนาม หรือกรณีที่จีนใช้ทหารโจมตีนั้นสหประชาชาติก็ไม่เคยมีการ เคลื่อนไหวใด ๆ

ถาม : ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนาม

ตอบ : ภาวะทางประวัติศาสตร์ของจีนตั้งแต่ 1971 เป็นต้นมากระแสนการเปลี่ยนแปลงในจีนเป็นกระ-
แสทุนนิยมที่ได้เปรียบกว่าสังคมนิยม ผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ทำในสิ่งที่ผิดและต่อ
ต้านการปฏิวัติโลก ซึ่งได้ส่งผลที่เลวร้าย และคุกคามต่อสันติภาพของโลก นอกจากนี้
จีนยังหวังเผด็จการในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์

ถาม : ที่ผ่านมาเข้าใจว่าเวียดนามถูกบีบให้เอนเอียงเข้าหาสหภาพโซเวียต มีวิธีใดที่จะคงความ
เป็นตัวของตัวเองอย่างไร

ตอบ : ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและสหภาพโซเวียตมีมากกว่า 50 ปี ซึ่งเวียดนามได้รับความ
ช่วยเหลือมาโดยตลอด นอกจากความสัมพันธ์ที่เวียดนามมีต่อสหภาพโซเวียตแล้ว เวียดนาม
ก็พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์กับทุกชาติ ในปี 1975 หลังจากได้รับการปลดปล่อยแล้ว หลาย
ประเทศมีความยินดีให้ความช่วยเหลือแก่เวียดนาม ส่วนจีนนั้นไม่ยอมลงนามในสัญญาช่วย
เหลือ ความช่วยเหลือจากประเทศสังคมนิยมแล้วก็มีประเทศทุนนิยม เช่น ประเทศ
สวีเดนให้ความช่วยเหลือ แม้แต่สหรัฐก็ยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้ และในกรณีที่สหรัฐ
ให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจัง ความสมคูลย่อมเกิดขึ้น

ถาม : การพัฒนาระบบสังคมนิยมในประเทศที่ล้าหลังและยากจน

ตอบ : ความล้าหลังและการเป็นประเทศเล็กได้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาสังคมนิยม จากบทเรียน
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในทุกด้าน การที่ประเทศประ-
กอบด้วยชาวนาเป็นจำนวนมาก และความกตัญญูค้ำชูของชนชั้นที่ถูกต้อง สิ่ง
เหล่านี้จำเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงลัทธิชาตินิยมกับแคบ จิตใจคับแคบ ต้องมีความสัมพันธ์อันดี
กับประเทศสังคมนิยมและพรรคคอมมิวนิสต์อื่น ๆ ในโลกด้วย และยังคงศึกษาลัทธิมาร์กซ์
-เลนินให้ครบถ้วน มิใช่การอ้างประสบการณ์เฉพาะของชาติตนว่าเป็นสัจธรรมทั่วไป
สำหรับเวียดนาม เราได้พยายามสรุปบทเรียนและยอมรับข้อบกพร่องแล้ว และนี่คือทำที่
ที่ถูกต้อง ●